

รับ 'สร้างฝันให้เป็นจริง'

'PP & P' ธุรกิจท้าทายไม่ธรรมดา!



ด้วยหลักคิดที่ว่า "การทำงานเปรียบเสมือน การเรียน ลูกค้ามีใจหมั่นมาให้เราเป็นคนหา คำตอบ ซึ่งเราก็ต้องพยายามหาคำตอบที่ ถูกต้องที่สุดสำหรับลูกค้าให้ได้" ส่งผลให้คู่ สามีภรรยา "สุชิน-ศักดิ์ดา ต้นดวงค์เจริญ" พัฒนาอาชีพตนเองจากเดิมที่แค่รับจ้าง กลายเป็นเจ้าของเอสเอ็มอี "รับออกแบบ ตกแต่ง" ที่ประสบความสำเร็จ ในชื่อบริษัท "PP & P DECORATE, LTD."

ก้าวแรกอย่างสีรับจ้าง-รับหมา

ย้อนไปในปี 2518 สุชิน ต้นดวงค์เจริญ ไนวัย 17 ปี เริ่มมีความสนใจในงานอาชีพด้าน ช่างฝีมือ เขาเริ่มตั้งจากการเป็นช่างสี รับจ้าง ทำสีเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป โดยในขณะนั้นก็ได้ "พยายามเรียนรู้เพิ่มเติม หนักมีฝึกฝนฝีมือและ เทคนิคต่างๆ" และออกทำงานช่างสีไปทุกๆ ที่ เท่าที่จะสามารถทำได้

หลังจากนั้นอีก 2 ปีต่อมา คือในปี 2520 สุชิน และภรรยาคือ สักดา ต้นดวงค์เจริญ ก็ เริ่มช่วยกันก่อสร้างตัว สร้างฐานะให้เป็นรูป เป็นร่างมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เคยเป็นแค่ช่างสี รับจ้าง ก็พัฒนาโดยรับหมาเอง

"ตอนนั้นเราเริ่มเพิ่มกำลังการผลิต เราได้เข้าโรงงานหลังศึกษา มีคนงานประมาณ 10 คน งานก็มีเข้ามาเรื่อย ๆ ซึ่งเราพยายาม มีคนมาทักษะ เก็บรายละเอียด ทำผลงานให้เป็น ที่ยอมรับจากลูกค้า จนหลังจากนั้นอีกประมาณ 4-5 ปี เราก็เริ่มรับงานไม้ และทุกอย่างก็ไปได้ ด้วยดี จนเราขอจะเป็นผู้ถือหุ้นธุรกิจเพื่อรับซื้อ" สุชินย้อนอดีตให้ฟัง ก่อนจะเล่าต่อไปว่า เมื่อผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ก็อาศัยว่า มีการพูดต่อกันไปปากต่อปากถึงเรื่องของ "คุณภาพ-ความรับผิดชอบ-การตรงเวลา ในการทำงาน" ลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่หลัก

ที่ให้บริการ เพิ่มความสนใจใช้บริการมากขึ้น ๓ เป็นลำดับ จนภายหลังสุชินและภรรยาได้ตัดสินใจ ขยับขยาย-ย้ายฐานใหม่เพื่อที่จะสามารถรองรับ ปริมาณงานที่มีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยในปี 2538 ได้ซื้อที่ดินและ สร้างโรงงานขึ้นที่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี แล้วตั้งบริษัทชื่อ "PP & P DECORATE, LTD."

"ถึงตอนนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่ก้าวหน้าด้าน งานออกแบบตกแต่งภายใน ได้รับการยอมรับ จากลูกค้าทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจโรงแรมธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนบ้านพักอาศัย" สุชินระบุ

พัฒนาไม่หยุดนิ่งลูกค้าไม่ขาด

ด้วยการพยายามเรียนรู้ะไรใหม่ ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำเพิ่มเติมอยู่เสมอ หนัก ฝึกฝนฝีมือและเทคนิคต่าง ๆ ทั้งกับตัวเจ้าของ